

Số: 61/CV-HQ

Gò Vấp, ngày 16 tháng 8 năm 2018

V/v tham gia ý kiến Xây dựng Luật Thi
đua, khen thưởng; phần tặng thưởng
"HUY CHƯƠNG TNXP VẼ VANG"

Kính gửi:

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương
- Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam
- Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số: 241/CV-HCTNXPVN ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam V/v tham gia ý kiến Xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng; phần tặng thưởng "HUY CHƯƠNG TNXP VẼ VANG" được đăng tải trên trang thông tin của TW Hội (*kèm theo các tài liệu tham khảo gồm: Tờ trình đề nghị Xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), Đề cương Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng của cơ quan chủ trì soạn thảo*).

Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu; Hội Cựu TNXP quận Gò Vấp, thành viên Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh; với tư cách là đại diện cho gần 650 hội viên và trên 100 cựu TNXP đang sinh sống trên địa bàn quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi của anh chị em cựu TNXP các thời kỳ. Nội dung đóng góp, xây dựng tập trung phần tặng thưởng "HUY CHƯƠNG TNXP VẼ VANG" (*Kèm theo văn bản này là Biên bản chi tiết đóng góp ý kiến*) và kết quả như sau:

- Kính đề nghị cơ quan chủ trì biên soạn xem xét, bổ sung vào Dự thảo của Đề cương (Điều 52 Mục 2) Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) lên Chính phủ với nội dung là tặng thưởng "HUY CHƯƠNG TNXP VẼ VANG" đối với cá nhân TNXP hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đúng theo Văn bản số 3257/CV/VPTW ngày 07/02/2017 của Văn phòng TW Đảng gửi các cơ quan hữu quan V/v thông báo kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tặng thưởng "Huy chương TNXP vẽ vàng" cho đối tượng là TNXP hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm ghi nhận thời gian phục vụ tại ngũ, xây dựng Lực lượng thanh niên xung phong các thời kỳ và là kỷ niệm vinh dự của Nhà nước đối với cá nhân TNXP (*như "Huy chương Chiến sĩ vẽ vàng" tặng cho cá nhân trong lực lượng Quân đội*). Đồng thời, là lòng tự hào phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta đối với thế hệ trẻ và con cháu mai sau. Song, tuổi đời của cựu TNXP hiện nay đã rất cao, sức khỏe suy giảm dần, việc chờ

đội để được Nhà nước xét tặng thưởng Huy chương TNXP về vang đối với cựu TNXP mong mỗi sớm trở thành hiện thực.

- Không đề nghị tặng “HUY CHƯƠNG TNXP KHÁNG CHIẾN” vì sẽ hiểu lầm trùng lặp với những quy định đã khen thưởng thành tích kháng chiến trước đây.

Hội Cựu TNXP quận Gò Vấp được vinh dự là tổ chức đại diện cho nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các thế hệ cựu TNXP trong quận. Hội tạo điều kiện phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Là nhân chứng lịch sử làm cơ sở cho chính quyền giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với Cựu TNXP. Chúng tôi mong mỗi Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, các cơ quan hữu quan, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ban Thường trực Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh xem xét và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên vào Dự thảo các văn bản liên quan đến xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)./.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- BCH QH, 16 chi hội phường T/T (để biết);
- Lưu: VP (01b).

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Út Châu